

*rồi? Không ai lên án chị sao?* “Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: **“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”** (Ga. 8, 10-11) .

**P**hản ứng của Chúa Giêsu quả là bài học cho hết thầy chúng ta. **Thiên Chúa là TÌNH YÊU**, (1Ga. 4,16) cho nên **tình yêu** là nguyên lý của tất cả mọi công trình của Ngài. Tình yêu là chính Ngài, là danh xưng Ngài. **“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,”** (St. 1, 27). Mà hình ảnh của Ngài là gì nếu không là **tình yêu?** vì Thánh Gioan xác nhận: **“Thiên Chúa là Tình Yêu”**. (1Ga. 4,16) Đức Thánh Cha Phanxicô nói rõ : **“Tên Chúa là Thương Xót”**. Vâng, vì bản chất Ngài là tình yêu nên tình yêu luôn có sáng kiến đưa mọi sự về với tình yêu biểu trưng qua **“LÒNG THƯƠNG XÓT”**. Điều đó đem lại sự sống và bình an. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã có sáng kiến để cứu Ông Bà nguyên tổ chúng ta khỏi chết bằng cách hạ mình nhập thể và chết thay cho mọi người để mọi người được sống.

**T**rong cuộc đời dương thế, Chúa đã để lại những bài học đơn sơ nhưng quan trọng nhất. **“Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”** (Mt.11, 29). Chỉ có hiền lành và khiêm nhường mới dẫn ta đến yêu thương được. Quyền lực và bạo động chỉ là ngòi đưa đến đau thương và hận thù và chết chóc. Vì thế mà Ngài đã trả lời cho người luật sĩ khi ông ta hỏi: **“trong các điều răn, điều nào trọng nhất?”** Đó là: **“hãy yêu Chúa hết lòng hết sức lực và yêu cận thân người như chính mình.”** Cũng như nếu ai đó có sa ngã xúc phạm chúng ta vì yếu đuối, thì Ngài dạy chúng ta không phải tha thứ 7 lần nhưng 70 lần 7. Tóm lại: **“Thiên Chúa tha thứ không**

**mỗi một!”** Và Ngài xuống thế để dạy chúng ta yêu thương mà thôi. **YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN MỌI LỆ LUẬT** (Rom. 13, 10). Bởi thế nếu chúng ta tự nhận là môn đệ của Chúa Kitô, thì chỉ một dấu hiệu duy nhất có thể giúp người khác nhận ra được điều đó, ấy là chúng ta yêu thương nhau. **“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con yêu thương nhau”** (Ga. 13,34-35). Và như vậy xác tín của bài thánh ca: **“Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời”** luôn là bài ca hướng dẫn chúng ta sống cách nào để có Chúa luôn ngự trị trong mình.

**Q**úi Hội Viên thân mến, trọng điếm mà Năm Thánh mời gọi chúng ta nhắm đến, đó là nhận ra và xác tín Thiên Chúa thương xót chúng ta. Điều đó phải dẫn tới hiệu quả mà Ngài mong đợi, đó là chúng ta biết thương nhau. Năm thánh chấm dứt, nhưng ước gì hiệu quả của nó kéo dài, và kéo dài suốt mỗi cuộc đời của chúng ta. Vì đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta bước vào cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha và Con và Thánh Thần, Đấng vẫn hiện hữu, tiếp tục hiện hữu đến muôn đời. Amen.

**K**ính chúc Quý Hội Viên, Ân Nhân và Thân Hữu Gia Đình Châu Sơn Năm Mới 2018 và Xuân Mậu Tuất SỨC KHOẺ, BÌNH AN, PHÚC LỘC VÀ ĐẦY TRÀN THÁNH ĐỨC.

**T**hân kính trong Chúa Kitô,

Đan sĩ, Dominic Trần Thiết Hùng, O.Cist.

